

ที่ ศธ ๐๔๐๕๗ / ๒๕๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
อ.เมือง นครนายก ๒๖๐๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในหลายรูปแบบตามที่ได้รับ การอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ) โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ไปแล้วนั้น และเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังของโรคดังกล่าว โดยการทดลอง เปิดเรียนแบบ On-site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ แต่นักเรียนจะต้องงดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษา และสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนเพื่อใช้ ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองนี้ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และสามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาใน สังกัดที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เต็มรูปแบบทุกรูปแบบ ที่ทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ทั้ง ๕ ข้อ ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยหากสถานศึกษามีความจำเป็นต้อง จัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากให้สถานศึกษาควรงดเว้น หรือหากมีความจำเป็นต้องจัด ให้สถานศึกษาประสานสาธารณสุข ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ นนทพล)

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีการศึกษา
โทร. ๐๓๗-๓๑๑๖๒๘

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก